

## Giá nhà máy sản xuất của 12 mm bằng phẳng và cong kính tempered cửa và phòng tắm vòi sen bao vây

Vòi sen bằng kính, được trồng phổ biến để điểm nơi họ đang gần như bây giờ tiêu chuẩn trong nhiều cao-kết thúc nhà. Các khách hàng nhà đã nhận ra rằng chảy theo cả hai hướng [kính cong](#) Vòi sen để tạo vẻ đẹp tuyệt vời và tinh tế.

Nhỏ washrooms kính phòng tắm là rất tốt để làm hơn được sử dụng để làm cho phòng tắm của bạn có vẻ lớn hơn, space cũng sẽ giữ lại loại bỏ khô và ướt, sức khỏe và thoải mái.

Kính phổ biến nhất làm cho vòi hoa sen cửa kính thủy tinh, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về các:

### Tempered kính cong thông số kỹ thuật:

Độ dày: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Kích thước tập tin: Max: 5600 mm \* 2400 mm, 400 mm \* 600 mm Mini:

phạm vi mini 5-6 mm: 1000 mm

8-12 mm mini beam: 1500 mm

15-19 mm mini bán KÍNH: 2000 mm

Màu sắc: rõ ràng, rất rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng

Loại: Duy nhất hoặc nhiều lớp hoặc bị cô lập từ rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, axit khắc [màn hình in trên kính](#), vv.

### Kính thủy tinh thông số kỹ thuật:

Kích thước: lên đến 3000 \* 8000mm ở ít nhất 150 \* 300 mm

Độ dày: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Màu sắc: rõ ràng, rất rõ ràng, màu xanh lá cây, màu xanh, màu xám, đồng, vv.

Loại: rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, kết cấu, vẽ, khắc, sắt, [Mô hình thủy tinh](#), vv.

### Jimmy Glass sản xuất thủy tinh khác nhau để xây dựng một phòng tắm kính đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng cá nhân. Trong số những thứ khác:

- Kính không màu có thể allow enough ánh sáng để có được một phòng tắm và một tắm nhìn rõ ràng.
- Màu sắc của kính có thể thêm một màu khác nhau trong phòng tắm, để làm cho cá nhân
- Khuôn mẫu kính ngoại trừ có thể trang trí phòng tắm của chúng tôi, cũng là để bảo vệ sự riêng tư
- Frosted kính tạo ra một Satin mờ và duy trì mức độ cao của ánh sáng
- PDLC switchable thông minh kính để thay đổi chuyển đục trong suốt, khi tôi đi tắm, bạn có thể làm cho nó mờ, và khi bạn cần ánh sáng để nhận được để mở, để tiết kiệm rất nhiều chi phí

Vòi hoa sen cửa kính/vòi hoa sen bao vây kính có thể được bằng phẳng hay cong, tempered hoặc nhiều

lớp, để khoan lỗ và cắt bớt căng thẳng ở bên phải, từ, phù hợp với yêu cầu trong câu hỏi đã hài lòng 100%.

**Kính cửa vòi hoa sen kính rõ ràng bằng phẳng:**



**Phòng tắm kính rõ ràng cong:**



**Kính thủy tinh phủ sương phòng tắm:**



### Hội thảo công kính thủy tinh luyện



### Trung công trang web tempered glass

